

BỘ ANH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VŨNG TÀU



Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương Vũng Tàu, đây là nơi đào tạo nhân sự chính thức cho cả nước Việt Nam Cộng Hòa.

Đôi dòng lịch sử ngành cán bộ xây dựng nông thôn Việt Nam Cộng Hòa

Ngày 26 tháng 1 năm 1966, Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương tức Nội Các Chiến Tranh ban hành Nghị định số 137/NĐ/XDNT chính thức thành lập và ấn định qui chế ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn.

Cơ quan quản trị và điều hành tại Trung Ương là Nha Cán Bộ trực thuộc Tổng Bộ Xây Dựng, người lãnh đạo tối cao của ngành là Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng lúc bấy giờ là Tổng Ủy Viên Tổng Bộ Xây Dựng kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương.

Về nhân sự ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn được hình thành từ các nguồn: Cán Bộ tân tuyển, Cán Bộ cải tuyển từ các ngành, các bộ phận mà môi trường hoạt động là địa bàn Nông Thôn như: Biệt Chính Nhân Dân, Biệt Chính Tiền Phong, Cán Bộ Hành Chánh Lưu Động, Cán Bộ Ấp Tân Sinh, v.v. Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn là thành phần nòng cốt để thực hiện chương trình Xây Dựng Nông Thôn của Chính phủ VNCH nhằm cải thiện đời sống nông dân: cải tổ hành chánh Xã Ấp, thực thi dân chủ pháp trị, canh tân đời sống nông thôn, xây dựng “Ấp Đời Mới” thanh bình, thịnh trị cho nông thôn Việt Nam trong tinh thần tự quản, tự phòng và tự phát triển... thời gian xây dựng một Ấp Đời Mới là 6 tháng.

Sau khi Nghị định số 137/NĐ/XDNT ban hành, các Tỉnh Đoàn CB/XDNT trên toàn quốc thông báo tuyển mộ CB/XDNT tại địa phương. Cán Bộ tân tuyển đều phải trải qua 4 tuần lễ thử thách trong một số Đoàn Cán Bộ XDNT thuộc Tỉnh, sau đó được gửi đi Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ XDNT/TƯ Vũng Tàu để thụ huấn khóa sơ cấp 3 tháng.

Khi tốt nghiệp trở về đơn vị Tỉnh, các tân Cán Bộ phải dự một tuần huấn luyện bổ túc tại Trung tâm tu nghiệp công chức Tỉnh do đại diện các Ty, Sở, Phòng có liên quan tới chương trình XDNT hướng dẫn, trước khi điều động đến công tác tại các Đoàn CB/XDNT trong Tỉnh và Cán Bộ cải tuyển mới bắt đầu lên đường thụ huấn các khóa kế tiếp. Năm 1966 TT/HL CB/XDNT/TƯ Vũng Tàu đã đào tạo được 3 khóa: 1/66, 2/66 và 3/66. Khóa 3/66 cuối năm, có khóa sinh nữ về thụ huấn đông nhất.

Là nữ Cán Bộ HCLĐ/THC Tỉnh, được cải tuyển qua chương trình XDNT để hướng dẫn công tác hành chánh Xã, Ấp tại địa phương, tôi phải đi thụ huấn khóa 3/66 vào tháng 10 năm 1966, vì khóa này tập trung khoảng 400 nữ. Đến ghi danh tại Trại Lam Sơn TTHL CB/XDNT/TƯ Vũng Tàu, tôi được “Cán bộ dẫn đạo” đón tiếp, đi nhận vật dụng cá nhân để dùng trong thời gian thụ huấn 12 tuần lễ rồi đưa đến phòng nghỉ ngơi và ở luôn tại đó. Cũng xin nhắc thêm Trại Lam Sơn nằm trên QL15 từ Bà Rịa đi Vũng Tàu, trước kia là nơi đào tạo Cán bộ Biệt chính CHT là Thiếu tá Lê Xuân Mai K8 Võ Bị Đà Lạt. Về sau này Trại Lam Sơn thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương, BS Hoàng Đình Bảng là Trại Trưởng kiêm Trưởng Bệnh Xá Lam Sơn Trung Tâm Huấn Luyện CB/XDNT/TƯ Vũng Tàu.

Tổng Đoàn 8 Trung Vương có BCH và 9 Đoàn khóa sinh: 811, 812, 813–821, 822, 823–831, 832, 833, mỗi Đoàn có khoảng 40 người do một Cán bộ dẫn đạo và một Đại diện Khóa sinh phụ trách. BCH Tổng đoàn 8 đã ổn định nơi ăn, ở cho khóa sinh và đề cử tôi làm Đại diện Đoàn 831 kiêm Trung đội trưởng Cơ bản thao diễn do HLV Đào Khắc Ty/TQLC hướng dẫn để chuẩn bị cho ngày lễ mãn khóa 3/66.

Trung đội Cơ bản thao diễn Nữ khóa 3/66/TĐ8 Trung Vương

Một buổi sáng thứ hai ngày đầu tuần, BCH Tổng Đoàn 8 hướng dẫn khóa sinh, tập trung trước sân cò Trại Lam Sơn, làm lễ chào cờ và ra mắt 9 đoàn khóa sinh nữ trước sự hiện diện Bộ chỉ huy TTHL CB/XDNT/TƯ Vũng Tàu. Trung Tá CHT Nguyễn Bé chào mừng khóa sinh đến thụ huấn và ban huấn thị cho BS Trưởng Trại Lam Sơn cùng BCH Tổng Đoàn 8 Trung Vương. Sau đó, khóa sinh đi vào Hội Trường Lam Sơn để bắt đầu ngày nhập học Khóa 3/66 Cán Bộ XDNT. Các Tổng đoàn khóa sinh nam sinh hoạt, học tập, ăn ở trại Chí Linh–Rạch Dừa, và khóa sinh nữ trại Lam Sơn–Cát Lở.

Chương trình học tập là 3 tháng: 6 tuần lễ học tập về quân sự, 6 tuần lễ học tập về chính trị lồng vào các bài học chuyên môn: Văn hóa, Y tế, Nông hội, Cải cách điền địa, v.v. để đạt được mục tiêu tối hậu của chương trình này là tiến hành lập Ấp Đồi Mới tại nông thôn Việt Nam, thời điểm bây giờ trên toàn lãnh thổ VNCH có 12 ngàn “Ấp Đồi Mới” và có khoảng 700 Đoàn Cán Bộ XDNT 59 người.

Để giúp cho khóa sinh nữ yên tâm học tập đạt kết quả tốt, TĐ Trung Vương có một thời khóa biểu rất nghiêm túc và chuyên nghiệp: buổi sáng thức giấc, tập thể dục, ăn sáng xong, lên hội trường học tập... giải lao... ăn cơm trưa xong, trở lại học đến chiều.

Sau một ngày học tập, khóa sinh về phòng nghỉ ngơi, ăn cơm chiều xong, tập trung trước sân cờ sinh hoạt tối, văn nghệ hoặc các tiết mục khác. Đêm về đặt lưng xuống giường ngủ, thì đũa nào đũa nấy cũng nằm chiêm bao! Tôi thường ngủ mê, mớ lung tung TĐ1, TĐ2, TĐ3, TĐ4... chú ý: thao diễn nghi... nghiêm! Chị A bên trái làm chuẩn... so hàng... nghiêm! đằng trước bước... một, hai, ba, bốn... Chú ý! Một TĐ1 đằng sau bước! Hai TĐ2 đằng sau bước! Ba TĐ3 đằng sau bước! Bốn TĐ4 đằng sau bước! Một, hai, ba, bốn... (rồi ráp lại) một, hai, ba, bốn... tiếng loa phóng thanh vang vang “Bài Ca Sớm Mai” báo thức... trời sáng rồi.

Các môn học giảng dạy cho khóa sinh nữ TĐ8 tại hội trường Lam Sơn, do Cán Bộ giảng huấn chính trị và quân sự của Trung Tâm Huấn Luyện thuyết trình.

– Về chính trị: Hội trường trại Lam Sơn rộng rãi và mát mẻ, gần Quốc lộ 15 thuận lợi cho việc ra vào công trại, nên giảng viên từ Rừng Chí Linh sang thuyết trình các môn chính trị đặc biệt về công tác xây dựng đoàn thể, dân vận–chiêu hồi, v.v. dù khô khan đến đâu cũng thoải mái và khóa sinh không cảm thấy buồn ngủ!

– Về Quân sự: Khóa sinh nữ học phần lý thuyết tại hội trường Lam Sơn: tháo ráp súng Garant, Carbine M1 và khi thực tập phải ra xạ trường Trại Chí Linh: với thể bắn nằm thủ thế, đường nhắm từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi, bắn trái khói màu để báo động, v.v.

– Về Y tế: do một Y tá của Bệnh xá Lam Sơn hướng dẫn: cách phát thuốc, bảo quản, vệ sinh, băng bó và cứu thương. Mỗi lần thực tập “tải thương” tôi phải chọn bạn nào gây mới công đi nổi. Khóa sinh nữ rất thích anh Y tá này hiền bởi vì anh là nhân viên trực thuộc BS Trưởng Bệnh Xá, mà Trung đội Cơ bản thao diễn là con cưng Trại trưởng. Lúc tập dượt, các bạn mệt mỏi, đũa nào cũng đói meo, BS bảo anh vào đem lạp xưởng ra ngoài trời nướng, bồi dưỡng cho chúng tôi ăn đỡ đói. Sau tôi về làm việc tại Trung Tâm Huấn Luyện thì anh đã nhập ngũ Trường Võ Khoa Thủ Đức.

– Về Văn nghệ: thỉnh thoảng Tổng đoàn khóa sinh Nam được sinh hoạt chung với khóa sinh Nữ tại Hội trường trại Lam Sơn, có một anh Cán bộ thuộc Tỉnh đoàn Long An vừa đàn vừa hát, trình bày nhạc phẩm: Người Em Mong Đợi và một anh cầm nón múa biểu diễn theo nhịp đàn thật là vui! Kính mời quý vị mở link xem vũ điệu múa nón lá.

– Về tinh thần: Tổng đoàn khóa sinh nữ thường xuyên qua trại Chí Linh dự “Đêm Suy Tư” với khóa sinh Nam tại Vũ đình trường, sau vài phút sinh hoạt đề tài chung cho cả nam lẫn nữ, tất cả mọi người đều ngồi xuống đất im lặng để dự “Đêm Suy Tư”... xa xa vài cụm rừng chồi lơ lửng bóng đèn mờ ảo trên những cành cây về đêm yên tĩnh, vọng ra

những lời nhạc trầm buồn, ai oán, thở than, như tiếng gọi của hồn thiêng sông núi... lúc đó tôi thấy ai nấy đều rơi nước mắt!

– Về cơ bản thao diễn: TTHL CBXDNT/TU Vũng Tàu muốn có Trung đội Cơ bản Thao diễn nữ trong ngày mãn khóa 3/66 vì chỉ khóa này có đông khóa sinh nữ đi thụ huấn. Khóa sinh nữ thì có nhiều nhưng chọn cho được người điều khiển có kinh nghiệm về bán quân sự thì hơi khó, mà đa số quan khách tham dự lễ là Quân đội. BS Hoàng Đình Bảng, Trưởng trại Lam Sơn muốn Trung đội Cơ bản thao diễn được hướng dẫn qua HLV Đào Khắc Ty/TQLC và KS Đại diện Đoàn 831/TĐ8 Trung Vương. TĐ Trưởng TĐ8 chọn 48 khóa sinh có sức khỏe tốt chia làm 4 Tiểu đội, mỗi Tiểu đội 12 người là có ngay một Trung đội cơ bản thao diễn. Những ngày Chúa nhật hoặc xen kẽ vào buổi chiều vừa nghỉ học, chúng tôi tập dượt ráo riết để hoàn thành xuất sắc trong ngày mãn khóa.

Chương trình huấn luyện CB/XDNT được ấn định thời gian ba tháng đã trôi qua, Trung tá Nguyễn Bé CHT Trung Tâm Huấn Luyện CB/XDNT/TU Vũng Tàu cùng Bộ chỉ huy tiến hành Lễ mãn khóa 3/66 vào buổi chiều tối tại Vũ Đình Trường Rừng Chí Linh. Chủ tọa buổi lễ do cấp Tướng Lãnh trong Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Nha Cán Bộ, Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương, Tỉnh, Quận và quan khách danh dự trong chính Phủ VNCH, cùng Cán Bộ XDNT trên toàn quốc tham dự thật đông đảo.

Sau phần nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm, Trung tá Nguyễn Bé Chỉ Huy Trưởng TTHL CB/XDNT/TU đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa 3/66 và tổng kết thành tích học tập của khóa sinh nam, nữ trước Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương:

* Được thiêng được chuyển đến tay đại diện Tân Cán Bộ XDNT Khóa 3/66 đón nhận và tiếp nối.

* Sau đó Tân Cán Bộ nam nữ đều quỳ xuống nghe đọc 5 Điều Tâm Niệm CB/XDNT với hàng ngàn cánh tay đưa lên: xin thề!

* Trung đội Cơ bản thao diễn nữ 48 người của TĐ8 Trung Vương được trang bị Carbine M1 biểu diễn: bồng súng lên vai, đi đều bước xuất hiện bất ngờ trước khán đài, có một nữ Trung đội trưởng thắt giầy đai lưng màu lam, ra lệnh dậm chân tại chỗ... đứng lại... đứng! Bên phải... quay! Tất cả chú ý... nghiêm! Súng chào 16 nhịp... bắt! Chân phải đá nhẹ báng súng, bồng súng lên vai... đem xuống, đưa trái, đưa phải, đưa ngón trở vào cò súng, quay một vòng rồi bắt súng lại, lật đứng cây súng dưng trước ngực, ở nhịp thứ 16 với tư thế chào kính. Kế đến, ra lệnh TĐ1, TĐ3 đằng sau bước! Đi đan nhau... rồi ráp lại... ra lệnh Trung đội vừa đi đều bước vừa tách ra làm ba: trái, phải, đằng sau bước... rồi ráp lại... Sau cùng là đi đều bước xếp chữ VN, ca bài Việt Nam VN và xếp chữ TV, hát bài Trung Nữ Vương.

Tiếng vỗ tay vang lên từng chập, quan khách càng vỗ tay lớn chừng nào tôi càng run chừng đó! Phải chi ngày xưa có CH Phục Hưng thì hay biết mấy, để cho mấy em hậu duệ TQLC biểu diễn thì đâu có run như tôi!

* Ban văn công Chí Linh bắt đầu trình diễn nhạc phẩm: Bài ca lên đường – Đường đi không khó – Hăng say công tác... Trời càng về khuya, vị trí làm Lễ mãn khóa 3/66 chung quanh đèn đuốc lấp lánh như nghìn ánh sao đêm, bên cạnh khán đài một bồn lửa còn đang rực sáng, hàng ngàn CB/XDNT đứng oai nghiêm không thua gì lính đánh giặc.

Tổng đoàn Trung Vương đi tiên phong trình diễn Trung đội cơ bản thao diễn trong ngày mãn khóa 3/66 trước Vũ Đình Trường Rừng Chí Linh Vũng Tàu, giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của quan khách, có báo chí trong nước tường thuật và đài truyền hình thu đờ chiếu lại. Điểm nổi bật của khóa 3/66 TĐ8 Trung Vương có số Cán bộ cải tuyển nữ đi thụ huấn, đã trải qua các khóa Bán quân sự Công chức Tỉnh như: Đại diện Đoàn 831 được chọn điều khiển Trung đội Cơ bản Thao diễn Nữ và Ban văn nghệ Tỉnh Phước Tuy có: Phương Diệu, Thu Nhi, Hiếu... được chọn vào Ban Văn Công Chí Linh, trong hai tiết mục đặc biệt này Tân Cán Bộ XDNT Nữ đã làm vẻ vang TTHL CB/XDNT/TU Vũng Tàu trong ngày Lễ Mãn Khóa 3/66 và cũng là niềm hãnh diện cho đơn vị Tỉnh Phước Tuy – Vũng Tàu.

Buổi lễ mãn khóa 3/66 Cán Bộ XDNT Nữ tại Rừng Chí Linh Vũng Tàu, chấm dứt trong niềm vui bất tận! Tôi chia tay với CHT Trung tá Nguyễn Bé, Bác sĩ Hoàng Đình Bảng, HLV Cơ Bản Thao diễn TQLC Đào Khắc Ty, HLV Y tá Nguyễn Văn Nhựt, HLV Quân sự, Giảng viên chính trị... Cán bộ dẫn đạo và khóa sinh nữ TĐ8 Trung Vương... sau ba tháng thụ huấn gian khổ bên nhau để cùng tiếp thu một chương trình rất hữu ích. Thời gian như bóng qua cửa sổ, thấm thoát đã 49 năm gần nửa thế kỷ, tuổi đời đã thất thập cổ lai hy, khi nhớ về dĩ vãng... kỷ niệm xưa nơi mình đã sinh ra, lớn lên và cống hiến cho đời... nhớ Rừng Chí Linh – Lam Sơn – Hồng Lĩnh Vũng Tàu đã đào tạo CB/XDNT–VNCH mà tiêu biểu là xây dựng một “Áp Đồi Mới” cho nông thôn Việt Nam thanh bình, thịnh trị như một hình thức “đem Dân về với Chính nghĩa Quốc gia mà giảm bớt dùm đến súng đạn”.

Một chương trình rất hữu ích mà chính người đã học hỏi, va chạm thực tế vẫn còn mơ về “Áp Đồi Mới năm xưa” đã xây dựng trên một nền tảng đạo đức, một cuộc sống an bình, ấm no thật sự cho Nông Thôn Việt Nam dù gì chẳng nữa nó vẫn còn được tiếp diễn...

Xin hết

Nguồn: [FB/XDNT](#)



*Nguồn: Internet eMail by **hoan pham** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Ba, February 13, 2024
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*